

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa:

- **Chủ trì Hội nghị;**
- **Toàn thể bà con cử tri;**
- **Các quý vị đại biểu tham dự hội nghị.**

Trước tiên, cảm ơn toàn thể bà con cử tri nhiệm kỳ qua đã yêu mến ủng hộ. Tôi, Nguyễn Thị Mân, sinh năm 1976, cư trú tại tổ 7 thị trấn Vạn Giã, hiện là Phó Trưởng Ban Pháp chế phụ trách Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh.

Kính thưa toàn thể bà con cử tri, quý vị đại biểu!

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, được bà con cử tri tin nhiệm ủng hộ tôi làm nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện. Và được toàn thể đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tin nhiệm tôi phụ trách Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

Với vai trò là đại diện của bà con cử tri thị trấn Vạn Giã, phản ánh các ý kiến, kiến nghị chính đáng của bà con đến các cấp có thẩm quyền, bản thân đã cùng các vị đại biểu trong Tổ đại biểu số 5 phản ánh, kiến nghị tổng cộng 42 ý kiến, kiến nghị của bà con về các vấn đề liên quan đến tình hình trật tự an toàn xã hội, các vấn đề an sinh.. đến thời điểm hiện nay rất mừng vì cơ bản các ý kiến, kiến nghị của bà con đã được giải quyết.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến đang trong quá trình giải quyết như: Việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi công trình Kè từ cầu Huyện đến đường sắt. Và việc xử lý hành nghề giả cào bay. Đây vẫn còn là niềm trăn trở của bản thân đối với bà con cử tri.

Trên cương vị Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, bản thân đã nỗ lực tham mưu cho Thường trực HĐND huyện và Trưởng Ban pháp chế điều hành các lĩnh vực do Ban phụ trách đúng quy định của pháp luật và hoàn thành xuất sắc các công việc được giao.

Tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND huyện vừa qua, Tập thể Ban Pháp chế và Tổ đại biểu số 5 HĐND huyện ứng cử tại thị trấn Vạn Giã là 2/6 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác của HĐND huyện Vạn Ninh, Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong nhiệm kỳ qua, bản thân luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác do Thường trực HĐND và Trưởng ban phân công. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND huyện. Giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Luôn luôn tự giác, chủ động tích cực thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân trên mọi vị trí, cương vị công tác đối với chính quyền và đoàn thể, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND huyện. Và tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND huyện, bản thân vinh dự được HĐND huyện lựa chọn đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021

Kính thưa bà con chi cử tri, quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi cảm thấy vinh dự, hạnh phúc vì được sự tín nhiệm của Thường trực HĐND huyện giới thiệu, tôi tiếp tục ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại nơi tôi sinh ra và lớn lên. Một lần nữa nếu được toàn thể bà con cử tri, lãnh đạo, cán bộ, công chức thị trấn Vạn Giã tín nhiệm ủng hộ tôi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ này, bản thân sẽ có nhiều điều kiện hơn nữa để làm tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND huyện,

Thứ nhất, được gần gũi với bà con cử tri, lắng nghe, trân trọng, chắc lọc, truyền tải những ý kiến đóng góp, những tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, đến các cấp thẩm quyền. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con cử tri trên địa bàn thị trấn Vạn Giã nói riêng và huyện Vạn Ninh nói chung.

Thứ hai, có điều kiện tham gia tích cực thực hiện những chương trình, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà nói chung và địa phương thị trấn Vạn Giã nói riêng.

Thứ ba, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND huyện trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, thực hiện trách nhiệm chất vấn của người đại biểu HĐND huyện đối với các vấn đề thuộc trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan theo luật định

Thứ năm, thực hiện quyền kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của bà con cử tri trên địa bàn thị trấn Vạn Giã nói riêng và huyện Vạn Ninh nói chung theo luật định.

Với tất cả sự nhiệt huyết, với lòng mong mỏi muốn làm được nhiều việc cho bà con cử tri, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao cho.

Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn luôn quan triệt phương châm “ Việc gì lợi cho dân phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” như lời Bác Hồ căn dặn.

Tôi mong rằng bà con cử tri quan tâm, giúp đỡ để tôi có điều kiện hoàn thành được chương trình hành động như tôi đã trình bày trên.

Cuối cùng cho tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đến toàn thể bà con cử tri đã lắng nghe. Cảm ơn UBMTTQ Việt Nam thị trấn cùng với HĐND, UBND thị trấn Vạn Giã đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này.